

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 10/2016

001. PV/ Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên// Nhân dân.- Số 22280.- Ngày 1/10/2016 - Tr.1

Chiều 30/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại Điện Biên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác trung ương đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu tại phường Noong Bua - thành phố Điện Biên Phủ. Tại các gia đình: ông Doãn Đình Thịnh - Tổ dân phố 10; ông Dương Văn Lanh ở tổ dân phố 4; ông Nguyễn Đình Tranh - tổ dân phố 5 - phường Noong Bua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình tại nơi ở mới sau tái định cư Thủy điện Sơn La. Thủ tướng động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia xây dựng mỗi đoàn kết ở khu dân cư, phát triển kinh tế. Là những hộ dân tiêu biểu, các gia đình cần coi trọng việc giáo dục và chăm sóc con cháu sao cho thế hệ trẻ có lối sống lành mạnh và tích cực lao động, học tập để góp phần xây dựng cuộc sống mới ở địa phương ấm no, hạnh phúc.

Thăm và nói chuyện với cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Noong Bua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã nắm bắt tình hình đời sống kinh tế - xã hội - an ninh trật tự của người dân khu tái định cư Noong Bua. Đây là phường được thành lập từ năm 2003, với 1.472 hộ, 5.750 nhân khẩu, trong đó có 9 dân tộc anh em cùng chung sống, với 6 phố, bản, 470 hộ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La theo chỉ đạo của Chính Phủ, địa phương đã bố trí 511 suất đất TĐC tại chỗ và hơn 900 suất đất cho các hộ dân TĐC từ TX. Mường Lay về. Đến nay, sau nhiều cố gắng, nỗ lực khu TĐC này cơ bản đã được quy hoạch hoàn chỉnh với các phân khu thành phần và hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ và các dịch vụ thuận tiện; đời sống người dân dần ổn định và tốt hơn so với thời điểm trước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc phường đã đạt được, nhất là trong việc đồng thuận cao thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về di dân - TĐC. Qua đó, Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường cần phát huy mọi điều kiện nội lực để xây dựng Noong Bua phát triển, tiến bộ, trong đó chú trọng vào phát triển thương mại dịch vụ. Trước hết là tạo điều kiện cho con em học hành để có việc làm ổn định; tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Cùng với đó là duy trì tốt các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên để xây dựng quê hương mới.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang A1 - thành phố Điện Biên Phủ. Tại lễ viếng, các đại biểu đã

giành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

002. TTXVN/ Thực hiện tốt hơn nữa Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La// Quân đội nhân dân.- Số 19935.- Ngày 2/10/2016 - Tr.1

Sáng 1-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La. Cùng dự có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 3 địa phương Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Thủy điện Sơn La là dự án trọng điểm Quốc gia nhằm cung cấp điện năng để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho Đồng bằng Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Đây cũng là dự án đa mục tiêu có quy mô, công suất lớn và có số dân phải di chuyển, bố trí tái định cư lớn nhất nước ta từ trước tới nay, với 20.340 hộ và 93.201 người của 248 bản, tổ dân phố, 31 xã, phường, 8 huyện, thị xã thuộc 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã xác định công tác di dân, tái định cư có tầm quan trọng ngang với việc xây dựng nhà máy bởi đây là công việc rất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; mặt khác, Dự án rất gấp về tiến độ. Sau 15 năm thực hiện, đến nay Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã cơ bản hoàn thành, góp phần đưa nhà máy thủy điện Sơn La vào hoạt động vượt tiến độ 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội, nâng cao công suất cung cấp điện năng cho đất nước, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, nhất là 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La, đời sống của người dân tái định cư được đảm bảo tốt với nhiều chỉ số tích cực. Nếu như thu nhập bình quân đầu người nơi đi (năm 2005) là 311 nghìn đồng/người/ tháng thì chỉ số này tại các khu, điểm tái định cư năm 2015 là 1,218 triệu đồng/người/tháng, tăng gấp 3,92 lần so với thời điểm trước khi di chuyển. Tỷ lệ hộ nghèo vùng ngập lòng hồ và mặt bằng công trường (nơi đi) thời điểm trước khi di chuyển dân (năm 2005) là 43,73%; tỷ lệ hộ tái định cư nghèo năm 2015 là 17,11%, giảm 2,56 lần so với thời điểm trước khi di chuyển.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dự án di dân, tái định cư là 1 trong hai hợp phần quan trọng của Dự án Thủy điện Sơn La. Đánh giá cao những thành công của dự án, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân đối với nhiều thế hệ cán bộ của Đảng, Nhà nước đóng góp vào dự án từ những ngày đầu, trong đó có những đồng chí đã qua đời và nhiều đồng chí đã nghỉ công tác. Đặc biệt Thủ tướng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người dân thuộc diện di dời, đã tự nguyện rời quê hương, bản quán, về nơi ở mới, dành đất để phục vụ dự án.

Thủ tướng nêu rõ, công tác tái định cư mới chỉ thực hiện được 15 năm qua, nhưng cuộc sống của nhân dân thì sẽ diễn ra hàng trăm, hàng ngàn năm ở nơi ở mới, chính vì vậy, nhiệm vụ này còn phải tiến hành lâu dài, bền vững, kiên quyết không tái

nghèo; đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vật chất, tinh thần, an ninh, văn hóa và nhất là hướng về xây dựng nông thôn mới cho bà con. Thủ tướng định hướng: Nhiệm vụ trước mắt là lo sinh kế cho người dân, xa hơn là chăm lo giáo dục, đào tạo tri thức cho lớp trẻ, để tiến tới hội nhập và làm giàu. Thủ tướng đánh giá, sau 15 năm, đã cơ bản thực hiện được yêu cầu trên. Đời sống người dân ổn định, nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai hiệu quả, kết cấu hạ tầng khu tái định cư được tăng cường, tình đoàn kết giữa người dân tái định cư và người dân sở tại được duy trì tốt. Việc quản lý dự án tái định cư cơ bản đảm bảo cơ chế hiện hành hạn chế thấp nhất tham nhũng lãng phí.

Với tinh thần khách quan, thẳng thắn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ, đời sống của người dân tái định cư tại một số điểm vẫn chưa phát triển bền vững do thiếu nước sản xuất, đất cho sản xuất; vẫn còn tình trạng một số huyện, thị xã chưa hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tái định cư. Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 3 tỉnh liên quan khẩn trương ban hành Chỉ thị để hoàn tất nhiệm vụ này.

Thủ tướng cũng nhìn nhận, việc kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư tại vùng tái định cư chưa đạt yêu cầu, chưa thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trong đồng bào. Số lượng xã của đồng bào di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La đạt tiêu chuẩn nông thôn mới còn rất thấp, mới chỉ có 6/95 xã. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chưa được triển khai sâu rộng; sản xuất người dân tái định cư quy mô còn nhỏ, tiến bộ kỹ thuật mới chưa được ứng dụng rộng rãi. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều nơi chưa đạt tiêu chí nông thôn mới, một số nơi mới sử dụng một thời gian đã xuống cấp. Việc sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách chưa kịp thời; tiến độ triển khai một số dự án thành phần chậm với 6 dự án đang dở dang. Chính sách bồi thường chưa tạo được việc làm, thu nhập cho dân; phương thức xây dựng nhà ở cho các hộ tái định cư chưa thực sự phù hợp với tập quán người dân. Đáng chú ý, một số công trình xây dựng chất lượng thấp cần kiểm điểm nghiêm túc để đền bù, bồi thường trong thời gian tới.

Đề cập đến những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các dự án hạ tầng xã hội; chú trọng hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nhất là hỗ trợ hoạt động cho các Hợp tác xã nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, khuyến công. “Không thể chấp nhận công trình xây xong bỏ không, người dân không dùng, những công trình có quy mô lớn thì phải tiếp thu lấy ý kiến bà con, nhu cầu của cộng đồng ngay từ khâu chủ trương đầu tư, giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý các địa phương xây dựng hệ thống chính trị chính quyền ở khu tái định cư, duy trì đoàn kết trong cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Thực hiện tốt chủ trương thoát nghèo bền vững; kiên quyết không để xảy ra tái nghèo. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế trích một phần lợi nhuận từ Thủy điện Sơn La để tiếp tục phát triển. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương khắc phục khó khăn, hoàn thành 6 công trình đang thi công thuộc hợp phần dự án, 35 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển đời sống bà con di dân, tái định cư.

Thủ tướng hy vọng các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ban ngành Trung ương tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống bà con, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc và cả nước.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tỉnh Sơn La và Huân chương Lao động hạng Nhì tặng ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án Thủy điện Sơn La, cùng nhiều cá nhân, tập thể khác về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Trong chương trình công tác tại Điện Biên, chiều 1/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, một trong những địa phương khó khăn nhất khu vực Tây Bắc, với tỷ lệ hộ nghèo lên đến hơn 48%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, yếu tố mang tính quyết định đối với phát triển của Điện Biên chính là chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ. Vui mừng chứng kiến những tiến bộ của địa phương, nhất là sự kiện lọt vào danh sách các tỉnh, thành phố thu ngân sách 1000 tỷ đồng, Thủ tướng cho rằng, những thành tựu này có được nhờ sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Cơ cấu kinh tế bước đầu có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần ở mức 4%/năm, đây là sự cố gắng rất lớn trong điều kiện khó khăn của Điện Biên.

Nhắc đến một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền Điện Biên phải kiên quyết đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ rõ một trong những tiềm năng, thế mạnh lớn của Điện Biên chính là ở nguồn tài nguyên đất và rừng, Thủ tướng gợi ý cần nâng cao năng lực, mở rộng trao quyền cho người dân trong quản lý, phát triển rừng.

Tỉnh cần đẩy mạnh khuyến nông, khuyến lâm, đặc biệt chú trọng nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, nhất là thông qua giáo dục, đào tạo. Thủ tướng mong muốn Điện Biên mở rộng, nâng cấp hệ thống trường lớp, cơ sở đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho con em đồng bào được học tập, rèn luyện để tiếp thu tri thức, coi đây là biện pháp quan trọng để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Thủ tướng gợi mở Điện Biên hoàn thiện quy hoạch phân vùng chức năng cụ thể trong cơ cấu phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, nhất là những ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; song song với đó là khai thác tốt lợi thế rừng, khí hậu thuận lợi cho đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi.

Điện Biên cần có những giải pháp đột phá trong phát triển du lịch vì hội tụ nhiều tiềm năng du lịch trong các lĩnh vực sinh thái, văn hóa, biên giới và lịch sử. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo Điện Biên đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, làm tốt công tác xúc tiến thị trường gắn liền với nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại...

003. TUẤN NAM/ Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Điện Biên// Quân đội nhân dân.- Số 19940.- Ngày 7/10/2016 - Tr.3

Ngày 6-10, Đoàn công tác số 3, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ do đồng chí Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã hoàn tất chương trình kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hơn 2 năm thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 138, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, nhiều địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự đã chuyển hóa tốt.

Kiến nghị với đoàn công tác, đại diện các ngành chức năng tỉnh Điện Biên mong muốn được hỗ trợ kinh phí cho triển khai thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm ma túy, buôn bán người. Cơ quan Công an, quân sự, BDBP đề nghị bổ sung trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết cho lực lượng đánh án; đề nghị các ngành chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ mạng viễn thông, tránh các đối tượng lợi dụng để phạm pháp. Đoàn công tác số 3 đã tiếp thu các ý kiến đề xuất và sẽ có những điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Lê Chiêm yêu cầu các ngành, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tăng cường thanh tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện những hành vi phạm pháp để xử lý kịp thời, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thực hiện có hiệu quả các hiệp định, biên bản ghi nhớ đã ký kết với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, Lào trong phòng, chống tội phạm.

004. PHAN HƯƠNG/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên: Kiểm tra giám sát 32 tổ chức đảng và 247 đảng viên// Quân khu 2.- Số 918 kỳ 4, Tháng 10-2016.- Ngày 27/10/2016 - Tr.4

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong những năm qua Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đến mọi tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chỉ tính riêng năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về công tác xây dựng Đảng trong LLVT tỉnh, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Theo đó, năm 2016, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 32 tổ chức đảng, 247 đảng viên (trong đó kiểm tra 22 tổ chức đảng, 144 đảng viên; giám sát 10 tổ chức đảng và 103 đảng viên), đạt 100% kế hoạch năm. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác quân sự - quốc phòng địa phương; phẩm chất, đạo đức, lối sống; nguyên tắc

tập trung dân chủ; những điều đảng viên không được làm; vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy...

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, 100% các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm phải xem xét hoặc thi hành kỷ luật.

005. PHAN HUƠNG/ Coi trọng xây dựng lực lượng gắn với nâng cao chất lượng dân quân tự vệ// Quân khu hai.- Số 918 Kỳ 4 Tháng 10-2016.- Ngày 27/10/2016 - Tr.6

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP).

Có mặt tại buổi kiểm tra bắn đạn thật phục vụ cho Đoàn thanh tra của Bộ Quốc phòng, Đại tá Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tỏ ra rất hài lòng với kết quả bắn đạn thật súng AK bài 1 của các chiến sĩ DQTV.

Đại tá Hoàng Hải, cho biết: “Quán triệt quan điểm xây dựng lực lượng DQTV theo hướng vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức Đảng và đảng viên thì ở đó có tổ chức DQTV”. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 279 đầu mối DQTV trong đó 130 đầu mối dân quân; 149 đầu mối tự vệ. Lực lượng DQTV được xây dựng đúng, đủ theo quy định; trong đó dân quân đạt 1,28% so với dân số; tự vệ đạt 16,6% so với tổng số cán bộ công nhân, viên chức; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 22%. Quy trình rà soát, xét kết nạp DQTV đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Lực lượng DQTV có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương như: DQTV tại chỗ; trung đội dân quân cơ động; pháo binh, phòng không; công binh; thông tin; trinh sát ... Đồng thời, chú trọng bố trí cán bộ, Ban CHQS cấp xã đã qua đào tạo các lớp chỉ huy trưởng, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh, đảm bảo 100% Ban CHQS cấp xã và các cơ quan, tổ chức kiện toàn đủ cán bộ theo quy định.

Để nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV, hàng năm Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch. Cơ quan quân sự các cấp đã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng và huấn luyện cho lực lượng DQTV thành thạo về vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu, có sức cơ động cao, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu; kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, 100% cơ sở DQTV được huấn luyện, 25% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ theo phương án. Tính đến giữa tháng 8 năm 2016 toàn tỉnh đã tổ chức cho 100% cơ sở DQTV huấn luyện xong theo kế hoạch năm, quân số đạt gần 94%. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi, qua huấn luyện đã nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức quốc QS, QP.

Cùng với đó, lực lượng DQTV tỉnh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đóng góp hàng trăm ngày công lao động sản xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia sửa chữa làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: “Phát huy truyền thống anh hùng của Điện Biên năm xưa, những năm qua, lực lượng DQTV tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong triển khai thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP và tham gia hiệu quả phòng chống thiên tai, sự cố, cháy rừng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

006. NGUYỄN DUY TOÀN/ Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội ở Lữ đoàn Bộ binh 82// Quân khu 2.- Ngày 19/10/2016 - Tr. 26

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn BB82 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc và thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn đơn vị. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và cơ quan chính trị Lữ đoàn đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và của Đảng ủy, Cục Chính trị Quân khu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác này tại đơn vị. Chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đơn vị ngày càng cao, góp phần quan trọng giữ vững trận địa chính trị tư tưởng; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng ý chí quyết tâm chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sỹ.

Từ thực tiễn đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội ở Lữ đoàn BB82, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Một là: Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, lực lượng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã tích cực quán triệt, thực hiện đúng các quy chế, quy định về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị, đặc biệt là Chỉ thị 124- CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 1019/CT-CT, ngày 28-7-2011 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị “Về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và chấp hành kỷ luật, pháp luật”...

Cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo kết hợp giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo

dục chính trị với quản lý tư tưởng, rèn luyện kỹ luật và đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng nên đã tạo được sự chuyên biến đồng bộ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ hướng vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hai là: Coi trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên chính trị tại đơn vị.

Hàng năm, Lữ đoàn đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức hội thi, hội thao giảng dạy chính trị; thường xuyên kiện toàn các tổ giáo viên chính trị cho các đối tượng ở các cấp; duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án hằng tuần và thực hiện làm mẫu, làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng những cái làm hay, kinh nghiệm tốt trong giảng dạy, giáo dục chính trị tư tưởng. Từ năm 2011 đến nay, Lữ đoàn tổ chức 4 Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và báo cáo viên giỏi cấp Lữ đoàn cho 100% cán bộ chính trị cấp tiểu đoàn, đại đội và trợ lý các cơ quan; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 300 lượt cán bộ chính trị các cấp. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào việc tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; quy chế giáo dục chính trị; phương pháp soạn thảo, thông qua bài giảng... Nhờ đó, năng lực, phương pháp giảng dạy chính trị, giáo dục tư tưởng của đội ngũ cán bộ, giáo viên chính trị ngày càng nâng lên. Kết quả tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu đều đạt giải cao: năm 2011 đạt 1 giải Nhì; năm 2013 đạt 1 giải khuyến khích trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu: năm 2011 đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, năm 2015 đạt 1 giải Ba trong Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu, có 2 đồng chí được lựa chọn tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân.

Ba là : Đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng.

Các nội dung giáo dục tương đối cơ bản, toàn diện, bao gồm những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; đối tượng, đối tác, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, của Đảng, Quân đội và đơn vị; chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống... Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát Khu vực 23, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 23, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 4 tổ chức giáo dục, phổ biến pháp luật đầy đủ theo chương trình, kế hoạch của Quân khu. Nội dung giáo dục chính trị tư tưởng do đơn vị tự biên soạn, xác định đã có nhiều đổi mới, tài liệu biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, theo dạng hỏi – đáp. Năm 2016, Lữ đoàn đã biên soạn 3 chuyên đề phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng ngày càng đổi mới, số bài giảng chính trị sử dụng phương tiện trình chiếu 50%, 100% có sơ đồ, mô hình trực quan; mô hình “tổ chiến sỹ học tiếng đồng bào” được đơn vị triển khai đã mang

lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng ở đơn vị phần đông (gần 80% quân số) chiến sỹ con em đồng bào các dân tộc.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ thông báo chính trị - thời sự sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần; hàng tháng đều tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sỹ, “nghe bộ đội nói và nói cho bộ đội nghe” trong ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết sớm những vấn đề này sinh.

Bốn là: Phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương, coi trọng kiểm tra đánh giá, quan tâm đầu tư phương tiện vật chất phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Cơ quan chính trị, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan Tuyên giáo và tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương cùng góp sức tham gia, tạo hiệu quả cao trong giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền báo chí, kịp thời thông tin định hướng cho bộ đội; ngăn chặn sự xâm nhập của các loại thông tin, văn hóa xấu độc vào trong đơn vị; phát huy vai trò các thiết chế văn hóa: Phòng truyền thống, thư viện, Phòng Hồ Chí Minh... vào giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Kết quả kiểm tra chính trị năm 2015 của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 100% đạt yêu cầu, có 96,55% khá, giỏi (tăng 7,82% so với năm 2014); Từ đầu năm đến nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Lữ đoàn được tiến hành thường xuyên, có nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những kinh nghiệm nêu trên, hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 82 đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ hướng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại trong nghị quyết, kế hoạch năm, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2016 và những năm tiếp theo.

007. THẢO MY/ “Ba cùng” nơi ngã ba biên giới// Quân đội nhân dân.- Số 19951.- Ngày 18/10/2016 - Tr.3

Mỗi lần ra đồng, chăm sóc cho lúa và hoa màu, bà con xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn thầm cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 6 (Lữ đoàn 82, Quân khu 2) đã không quản mưa nắng cùng nhân dân địa phương thực hiện chương trình bê tông hóa kênh mương nội đồng. Ông Lò Văn Thận, Đội 18, xã Thanh Hưng cho biết: “Từ khi hệ thống kênh mương hoàn thiện (năm 2014) đã giúp người dân xã Thanh Hưng không còn lo lắng vào mùa khô hạn, vì nước theo kênh mương tới từng chân ruộng. Đây là công trình thể hiện tình quân dân “cả nước” của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 82 với nhân dân xã Thanh Hưng”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phan Trọng Hiền, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 82 cho biết, do điều kiện kinh tế, dân trí của nhân dân còn hạn chế nên các thế

lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lôi kéo, xúi giục nhân dân tham gia vào các hoạt động trái pháp luật.

Để giúp nhân dân hiểu rõ những chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, những năm qua Lữ đoàn 82 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị khu vực, biên giới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, yên tâm định canh, định cư. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác dân vận, chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch công tác dân vận – tuyên truyền đặc biệt, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện. Lữ đoàn còn tổ chức đợt hành quân làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô kết hợp làm công tác vận động quần chúng tại các bản vùng sâu, biên giới của tỉnh Điện Biên.

Lữ đoàn đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà xây dựng cơ sở chính trị xóa bản trắng Đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho các đoàn thể chính trị tại các bản, xã đặc biệt khó khăn; làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa, khai thông kênh mương, làm đường nước sạch, giúp gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn... với phương châm mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên, kết hợp nhiều hình thức, phương pháp (thông qua sinh hoạt tuyên truyền tập trung cùng sinh hoạt ăn, ở, lao động sản xuất với nhân dân...) tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Từ năm 2011 đến nay, Lữ đoàn đã huy động hàng nghìn ngày công giúp dân củng cố, tu sửa hơn 80 km đường giao thông nông thôn, xây kè 5 ao, làm chuồng chăn nuôi, san, sửa mặt bằng, góp công xây mới 5 điểm trường mầm non. Đặc biệt, năm 2011 đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền đại phương giải quyết vụ việc phức tạp, tụ tập đông người tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Những kết quả đó đã giúp nhân dân tin tưởng vào Đảng, chính quyền, bộ đội và yên tâm làm ăn gắn bó với quê hương.

008. PV – TTXVN/ Điện Biên đẩy mạnh cải cách hành chính// Nhân dân.- Số 22303.- Ngày 24/10/2016 - Tr.4

Từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh Điện Biên tập trung rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời bổ sung, sửa đổi các văn bản không còn phù hợp, đồng thời tăng cường triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị hành chính. Hiện nay, toàn tỉnh có 15 trong số 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9 trong số 10 đơn vị cấp huyện, 63 trong số 130 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”. Có 10 đơn vị xây dựng cơ chế “một cửa” theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, giao quyền tự chủ về tài chính cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên năm 2015 tăng 6,31 điểm so với năm 2014. Một số lĩnh vực như công tác chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách hành chính công của tỉnh đạt điểm tối đa.

Trong thời gian tới, Điện Biên sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế và đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của dịch vụ công. Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kết hợp với nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương đối với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

009. CHU QUỐC HÙNG/ Điện Biên quyết liệt bảo vệ và phát triển rừng// Tin tức cuối tuần.- Số 41.- Ngày 13/10/2016 - Tr.8

Do chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có nên Điện Biên có tỷ lệ che phủ rừng thấp so với các tỉnh miền núi và trung du miền Bắc.

Theo kết quả kiểm kê rừng của tỉnh Điện Biên năm 2015, diện tích đất có rừng của địa phương này là 367.469 ha, độ che phủ chỉ đạt 38,5% diện tích tự nhiên. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện 2.340 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, xử lý tịch thu 1.454 m³ gỗ các loại, tổng số tiền phạt lên tới 21 tỷ đồng...

Trong giai đoạn 2011 - 2015, diện tích trồng rừng phòng hộ trung bình của tỉnh Điện Biên chỉ đạt 34%; trồng rừng sản xuất hầu như không thực hiện; diện tích rừng đã trồng tỷ lệ thành rừng thấp; vốn giải ngân bình quân hàng năm chỉ đạt 41%... Trong khi đó, tình trạng phá rừng làm nương trái phép, cháy rừng, vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp ở một số điểm "nóng" như Mường Nhé, Điện Biên Đông... Hành vi phá rừng trái pháp luật và chống người thi hành công vụ tiếp tục xảy ra, gây bức xúc trong xã hội; lực lượng chức năng chưa quyết liệt trong việc xử lý các vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn.

Nguyên nhân của tình trạng này được tỉnh Điện Biên đánh giá là do tình trạng di cư tự do trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm; chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng thấp, thủ tục tạm ứng, thanh toán kinh phí trồng rừng phức tạp; một số huyện chưa quan tâm vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, mà coi nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng là của ngành nông nghiệp...

Trong khi đó, chính quyền một số địa phương trong tỉnh luôn nêu lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ này. Ông Lù Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho rằng: Kết quả trồng rừng không đạt là do đòi hỏi phải đúng quy trình, tiêu chuẩn, song kinh phí chỉ là hỗ trợ với mức quá thấp, 10 triệu đồng/ha trong 5 năm. Bên cạnh đó, năng lực của các cơ quan, đơn vị cấp huyện còn yếu; công tác phối hợp điều tra, xác minh đối tượng phá rừng chưa chặt chẽ nên không lập được hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm.

Cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự, nhưng địa phương giáp ranh Mường Nhé là huyện Nậm Pồ lại triển khai thực hiện nhiệm vụ khá bài bản và đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Cách làm của huyện là cho kê khai chi tiết diện tích đất đến từng hộ gia đình quản lý và sử dụng; giao trách nhiệm triển khai nhiệm vụ đến tận cấp xã và các trưởng bản. Nhờ đó, những địa

phương như xã Chà Nura, Nà Hỳ đã quản lý được 100% diện tích rừng trên địa bàn. Chính quyền cơ sở phối hợp với nhân dân thường xuyên tổ chức tuần tra, dẹp toàn bộ lán nương do những người di cư tự do dựng lên; xử lý triệt để tình trạng người di cư tự do vào phá rừng. Với các đối tượng phá rừng làm nương rẫy, huyện kiên quyết lập hồ sơ xử lý, cụ thể đã có 3 vụ bị cơ quan điều tra khởi tố, đưa ra xét xử nghiêm minh. Với những hộ quá nghèo, phải vào rừng khai thác trộm gỗ về làm nhà, chính quyền huyện sau khi xác minh, đã có các giải pháp như tạo điều kiện để họ có đủ vật liệu làm nhà theo đúng pháp luật, nên người dân nỗ lực, chấp hành tốt việc bảo vệ rừng trên địa bàn...

Để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn có hiệu quả, trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên đề ra một số giải pháp, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và địa phương trên toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện. Theo đó, tỉnh tập trung quản lý thật tốt diện tích rừng hiện có, kể cả 3 loại là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng; tập trung rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp, có cả ban quản lý dự án, đại diện cộng đồng và người dân tham gia để đảm bảo chính xác; khẩn trương triển khai chuẩn bị thủ tục, kế hoạch trồng rừng từ năm trước. Tỉnh sẽ ứng ngân sách địa phương để triển khai cho kịp tiến độ, chứ không ngồi chờ kinh phí Trung ương rót xuống mới thực hiện; đồng thời tăng cường đơn đốc kiểm tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng phá rừng trái pháp luật, các hành vi chi sai, quản lý sai kinh phí của cán bộ làm công tác quản lý nhà nước...

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Điện Biên đã nghiêm khắc quán triệt các địa phương bỏ thói quen "yêu sách" với cấp trên để thoái thác nhiệm vụ; nếu năm nay và những năm tiếp theo không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý. Đối với các ban quản lý rừng phòng hộ, nếu không làm được việc, tỉnh sẽ xem xét vấn đề giải thể...

010. PV/ Ngăn chặn nạn tự tử bằng lá ngón ở vùng cao// Công an nhân dân.- Số 4086.- Ngày 3/10/2016 - Tr.5

Ở huyện vùng cao Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, mỗi năm có hàng chục người tử vong vì ăn lá ngón. Cây lá ngón trở thành nỗi ám ảnh của chính quyền và người dân nơi đây. Điều đáng nói, đến nay vẫn chưa có giải pháp để đẩy lùi tình trạng này.

Đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng anh Vừ A Cho, bản Tỉa Ló B, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông vẫn chưa khỏi ngõ ngàng trước sự ra đi của vợ mình. Chỉ vì xích mích mà vợ anh đã tìm đến cái chết bằng lá ngón, để lại mình anh và hai con nhỏ.

Theo anh Cho: Hôm đó, hai vợ chồng anh có xảy ra xích mích, cãi nhau vài lời rồi anh đi làm. Khi đi làm về anh thấy vợ nằm bất động, mặt tái xanh. Anh vội vàng đưa vợ ra trạm y tế xã nhưng không cứu được chị.

Vợ anh Vừ A Cho không phải là trường hợp duy nhất tìm đến lá ngón để tự tử ở xã Noong U. Mỗi năm, xã Noong U có cả chục người tự tử bằng lá ngón, trong số đó chỉ có 5 - 6 người được cứu sống. Từ đầu năm 2016 đến nay, xã ghi nhận 11 trường hợp tự tử bằng lá ngón, trong đó có 3 người chết, 8 người may mắn được cứu sống.

Theo ông Cù A Chá, Phó Chủ tịch UBND xã Noong U: Có nhiều nguyên nhân khiến người dân ở Noong U tự tử bằng lá ngón như mâu thuẫn vợ chồng, trai gái yêu nhau nhưng không được bố mẹ đồng ý... Bên cạnh đó, xã Noong U có hơn 500 hộ nhưng có đến hơn 400 hộ nghèo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân tự tử bằng lá ngón trong thời gian qua.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, trong 8 tháng đầu năm 2016, ngành Y tế huyện ghi nhận có 73 trường hợp tự tử bằng lá ngón, trong đó có 29 người chết, tăng gần gấp đôi so với số liệu thống kê 8 tháng năm 2015.

Ngoài Noong U, trong 8 tháng đầu năm 2016, một số xã có số lượng người tự tử bằng lá ngón đáng báo động như: Xã Sa Dung có 9 trường hợp, trong đó có 7 người tử vong; xã Phì Nhừ 10 trường hợp, 4 người tử vong; xã Tỉa Đình 8 trường hợp, 4 người tử vong... Đa số các trường hợp tự tử bằng lá ngón đều là người dân tộc Mông ở các bản vùng cao.

Bác sĩ Cao Thị Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông cho biết: Các trường hợp tử vong chủ yếu là do người dân ăn lá ngón ở trong rừng, trên nương rẫy nên khó phát hiện. Khi được phát hiện và đưa đến các trung tâm y tế hay trạm y tế xã thì đã quá muộn, hầu hết đã tử vong.

Bác sĩ Lý cũng cho biết thêm, năm 2016, chính quyền và các ngành chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền về việc người dân không nên sử dụng lá ngón để tự tử. Tuy nhiên, do nhận thức của người dân còn hạn chế nên vẫn chưa thể ngăn chặn được tình trạng này.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông cũng khẳng định, giải pháp khả thi nhất để ngăn chặn tình trạng này vẫn là tuyên truyền tới từng gia đình, trưởng bản, hộ dân để người dân hiểu rõ hơn về tác hại của lá ngón; đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện các trường hợp tự tử bằng lá ngón, cần đưa ngay nạn nhân đến các cơ sở y tế để kịp thời chữa trị. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần triển khai các dịch vụ y tế đến các tuyến cơ sở như đội ngũ y tế thôn, bản để tạo thuận lợi cho người dân.

Điện Biên Đông được ví là "thủ phủ" của cây lá ngón. Cây lá ngón mọc xung quanh các bản làng, đồi núi. Bởi vậy việc nhổ bỏ được hết cây lá ngón là không thể. Điều quan trọng nhất là cần tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không còn coi nhẹ mạng sống của mình.

011. MÙA A SƠN/ Điện Biên đẩy mạnh hoạt động kinh tế - quốc phòng gắn với giảm nghèo bền vững// Quân khu 2.- Ngày 19/10/2016 - Tr.21

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài 400,86 km tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Với dân số trên 54,7 vạn người, có 19 dân tộc sinh sống, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 37,9%, dân tộc Mông chiếm 34,8%, dân tộc Kinh chiếm 18,4%, còn lại là các dân tộc khác. Tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng – an ninh (QP – AN) đối với Quân khu 2 và cả nước.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh vững mạnh về mọi mặt, giành được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội (KT-XH) ngày càng phát triển chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh (QP - AN) được củng cố, tăng cường.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển KT-XH với QP - AN đạt hiệu quả, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN sát với đặc điểm của địa phương. Trên cơ sở đó đã tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể cụ thể hóa triển khai thực hiện theo phương châm: các ngành, tổ chức KT - XH tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tham gia tích cực vào việc tăng cường tiềm lực QP - AN. LLVT địa phương thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường tiềm lực QP - AN và tham gia phát triển KT - XH, góp phần giảm nghèo bền vững. Thực hiện phương châm chỉ đạo đó, theo chức năng nhiệm vụ, các ngành, các lực lượng trong tỉnh đã xây các kế hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch thể trận quân sự (QS, QP) đảm bảo cả mục tiêu KT - XH và QP - AN, theo hướng: mỗi bước phát triển KT - XH là một bước tăng cường tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, thể trận khu vực phòng thủ trên địa bàn; đồng thời, QP - AN được tăng cường là tiền đề vững chắc để đẩy mạnh phát triển KT - XH ở địa phương. Do vậy, những năm qua cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đặc biệt quan tâm và có những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao nhận thức về kết hợp chặt chẽ KT - XH với QP - AN, tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục QP - AN, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh xác định rõ: giáo dục QP - AN là nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần thiết thực xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thể trận QPTD gắn với thể trận an ninh nhân dân (ANND) vững chắc. Quá trình thực hiện giáo dục chính trị - tư tưởng và QP - AN đã chú trọng triển khai tới mọi đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Tính riêng từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng cho 2.887 cán bộ, công chức, đảng viên đối tượng 3 và 4. Cùng với đó tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP - AN các cấp và các cơ quan chức năng cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục QP - AN cho 15.130 học sinh, sinh viên trong các nhà trường bằng cả học tập chính khóa và các hoạt động ngoại khóa như: hội thi, hội thao quốc phòng, tham quan các di tích, gặp mặt nhân chứng lịch sử... Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho toàn dân được quan tâm đúng mức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ mở các chuyên mục QPTD và chuyên trang quốc phòng hàng tháng... Qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao

nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền QPTD của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Một trong những nội dung được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hết sức coi trọng là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc; phòng chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn, đồng thời sẵn sàng đối phó với mọi tình huống chiến tranh. LLVT tỉnh đã không ngừng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ: từng bước xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu.

Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự, công an và các ngành liên quan chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến KVPT ở các cấp, kế hoạch phòng chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn theo quy hoạch tổng thể của tỉnh.

Việc tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập KVPT còn nhằm đạt mục tiêu gắn kết với việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn vững mạnh về QPAN, xây dựng “thế trận lòng dân” ở đại phương, cơ sở. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức luyện tập, diễn tập KVPT cấp huyện đạt 20%/năm và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (phường, thị trấn), diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đạt 100% kế hoạch đạt kết quả tốt.

Cùng với đó, tỉnh đã tích cực triển khai các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện điều kiện sản xuất và nâng cao đời sống tạo việc làm cho người lao động khu vực nông thôn, nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Từ năm 2011 – 2015, toàn tỉnh huy động 12.293,87 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội...) để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

Giai đoạn 2011 – 2015, chương trình 135/CP (hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn), đã huy động 454,156 tỷ đồng để hỗ trợ cho 101 xã đặc biệt khó khăn và 877 thôn, bản, trong đó; dự án hỗ trợ sản xuất 62.800 triệu đồng; dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu 371.400 triệu đồng, duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư 19.956 triệu đồng. Qua đó, người dân được hỗ trợ công cụ lao động, máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm nông nghiệp; xây dựng gần 100 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ hơn 17 tấn lúa, 4.500 tấn ngô lai giống; 289.686 cây ăn quả; 830 con trâu, bò sinh sản; trên 66,4 tấn phân bón các loại.

Thực hiện nghị quyết số 30a/2008/ NQ-CP, bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 912 tỷ đồng tỉnh đã bỏ trí hơn 283 tỷ đồng cùng với nguồn lồng ghép hỗ trợ từ các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và vốn từ các chương trình, dự án khác để tập

trung cho thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đời sống nhân dân các huyện nghèo được cải thiện và dần nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 50,01% (năm 2011) xuống còn 28,01% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015); tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 4,4%/năm. Riêng các huyện nghèo (theo nghị quyết 30a của Chính phủ) giảm 6,03%/năm.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Điện Biên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020) từ 48,14% năm 2015 xuống còn dưới 33% năm 2020 (bình quân giảm trên 3%/năm), trong đó các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm. Một số mục tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRGP) bình quân 6,8%/năm; 30% số xã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được quanh năm, 100% đường huyện và 80% thôn bản có đường giao thông được cứng hóa; 100% số xã có điện lưới quốc gia với trên 98% số hộ dân được sử dụng điện. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99,5%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 97%; mỗi năm đào tạo nghề cho 7.800 – 8.200 lao động, có việc làm sau đào tạo đạt 75% trở lên. Tỉnh phấn đấu có bình quân 11 bác sĩ/1 vạn dân, 100% người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản...

Với sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành, Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu đưa Điện Biên phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

012. TRỊNH XUÂN TU/ Điện Biên thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo// Tin tức.- Số 245.- Ngày 13/10/2016 - Tr.13

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV đã tổ chức kỳ họp thứ 3 thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, tỉnh Điện Biên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 từ 48,14% năm 2015 xuống dưới 33% năm 2020 (bình quân giảm trên 3% năm), trong đó các huyện nghèo giảm bình quân trên 4% năm; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt bình quân 6,8% năm; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 1.800-2.000 USD/ người/ năm.

Giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu cụ thể được tỉnh Điện Biên xác định là: 30% số xã cơ bản đạt từ 15-19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được quanh năm, 100% đường huyện và 50% đường cấp xã được cứng hóa; 100% số xã có điện lưới quốc gia, trên 98% hộ dân được sử dụng điện; mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 8.000 lao động, trên 75% có việc làm sau đào tạo nghề, có bình quân 11 bác sĩ/1 vạn dân; 100% người nghèo, dân tộc thiểu số, đối tượng được bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí...

Kết quả tổng điều tra năm 2005 theo chuẩn nghèo đa chiều, tỉnh Điện Biên còn 57.214 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 48,14% trong đó có tới 51 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Theo Nghị quyết đến năm 2015, tỉnh Điện Biên đặt ra phải là 20 xã cơ bản hoàn

thành 19 tiêu chí nhưng đến hết năm 2015, toàn tỉnh Điện Biên mới chỉ có 1 xã đạt 19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian tới tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã và địa bàn khó khăn; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các huyện, xã khó khăn; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tỉnh cũng thực hiện các chính sách hỗ trợ huyện nghèo, các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm...

013. UYÊN NHI/ Nâng cao vị thế từ phát triển kinh tế// Nhân dân cuối tuần.- Số 43.- Ngày 23/10/2016 - Tr.5

Bằng việc tham gia Mô hình Cổ phần Tài chính tự quản (VSLA), nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tại Điện Biên đã nâng cao được vị thế kinh tế, tăng cường vai trò và tiếng nói trong các tiến trình lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Mô hình nhiều lợi ích

Trong nắng chiều ươm vàng, chúng tôi xuôi về bản Hua Ná, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Ngay từ đầu bản đã gặp từng nhóm các mẹ, các chị người Thái, tiếng cười giòn tan, rào nhanh chân cho kịp giờ tham gia buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng của nhóm Hoa Ban Trắng với mô hình VSLA do Tổ chức CARE Quốc tế xây dựng và phát triển thuộc dự án “Nâng quyền cho phụ nữ Dân tộc thiểu số” (EMWE). Đây là dịp để các mẹ, các chị được trao đổi chuyện gia đình, con cái, chuyện nuôi trồng, làm ăn, được sinh hoạt chung với các tiết mục múa hát truyền thống nên ai cũng háo hức, đợi chờ. Chị Lò Thị Thuồng, một thành viên tham gia VSLA chia sẻ: “Mỗi tháng hai lần, tôi mong được đi sinh hoạt định kỳ của nhóm Hoa Ban Trắng. Khi tham gia phong trào tiết kiệm, các chị em luôn quan tâm, giúp đỡ nhau những lúc ốm đau, hoạn nạn”. Nhờ được tạo điều kiện cho vay vốn không lãi, chị Thuồng đã đầu tư vào mua con giống, thức ăn gia súc... để phát triển kinh tế và có điều kiện để nuôi dạy con.

Cùng ngồi dự buổi sinh hoạt, chúng tôi thật sự ấn tượng khi nhiều chị em không biết chữ nhưng vẫn dễ dàng tham gia do mô hình vận hành đơn giản, không phải tính toán nhiều. VSLA là một nhóm tiết kiệm và cho vay tự chủ với quy chế do chính các thành viên của nhóm xây dựng. Hoạt động chính của VSLA là tiết kiệm thông qua hình thức mua cổ phần, sau đó khoản tiết kiệm này sẽ được đầu tư dưới dạng các khoản vay mà các thành viên có thể vay lại. VSLA còn duy trì một quỹ tương hỗ để hỗ trợ các thành viên trong trường hợp khó khăn và khẩn cấp.

VSLA tạo sự gắn kết để các thành viên chia sẻ và thảo luận những vấn đề mà họ quan tâm. Các hộ nghèo có thể học hỏi từ những hộ khá giả về kinh nghiệm chăn nuôi và trồng trọt, giúp chị em trở nên tự tin, mạnh dạn hơn. Qua chương trình sinh hoạt này, các chị em thực hành quyền ra quyết định của mình thông qua việc luân phiên quản lý nhóm. Các buổi họp định kỳ của nhóm là kênh hữu hiệu để chuyển tải

các chủ trương, chính sách pháp luật cũng như các chương trình của Nhà nước tới cộng đồng.

Khẳng định hiệu quả của mô hình VLSA, bà Vì Thị Phong - Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Nưa cho hay, ở xã hiện có 21 câu lạc bộ với tên gọi Hoa Phượng Đỏ, Cỏ May... hoạt động tốt như Hoa Ban Trắng tại 17 bản. Sắp tới, xã sẽ mở rộng thêm ba câu lạc bộ nữa nhằm đáp ứng nhu cầu của chị em. Cũng đồng ý kiến với bà Phong, ông Vũ Đình Lợi - Giám đốc Trung tâm phát triển cộng đồng cho biết, mô hình tiết kiệm tự nguyện này đang dần phát triển vì chị em thấy được nhiều lợi ích thiết thực. Theo ông Lợi, trung bình một xã có hơn 15 bản và mỗi bản có thể phát triển ba câu lạc bộ sinh hoạt như vậy.

Tạo cơ hội tiếp cận công bằng

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Kim Dung - Giám đốc tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam cho biết, mô hình VLSA phát huy được hiệu quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao vị thế của phụ nữ. Bắt đầu từ năm 1991, mô hình này đã được nhân rộng tại rất nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á và Mỹ la-tinh với hơn 12 triệu thành viên. Ở Việt Nam, VLSA giúp tăng cường nội lực của chị em người DTTS và đã phát triển rất thành công ở Điện Biên, dự kiến sẽ được nhân rộng trong tương lai thông qua mạng lưới của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. VLSA đã tạo ra liên kết chặt chẽ giữa các thành viên nhờ cơ chế vận hành minh bạch, tạo cơ hội tiếp cận vốn công bằng cho tất cả các thành viên tham gia. VLSA tạo ra nguồn vốn vay thường xuyên, liên tục phù hợp với nhu cầu khác nhau của các thành viên, từ việc đầu tư khoản lớn cho sản xuất kinh doanh đến khoản tiền nhỏ để đóng học phí cho con. Cơ chế này sẽ khuyến khích cả việc tiết kiệm và vay để phát triển kinh tế của các thành viên.

Bà Hồ Thị Quý - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp của tổ chức CARE International đối với phụ nữ dân tộc. Tham gia mô hình VLSA, chị em được tăng cường vị thế, vai trò, có tiếng nói trong các tiến trình lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Từ tháng 6-2013 đến nay, EMWE đã hỗ trợ hơn 1.720 phụ nữ dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về các quyền của mình và vay vốn phục vụ sản xuất, gia tăng thu nhập thông qua việc thành lập mới 41 nhóm tiết kiệm tín dụng thôn bản và củng cố 30 tổ nhóm hiện tại. EMWE cũng giới thiệu với chính quyền các cấp mô hình tạo kênh đối thoại giữa cộng đồng DTTS và Hội đồng nhân dân để lãnh đạo các địa phương sẵn sàng lắng nghe các mối quan tâm và quan ngại của phụ nữ DTTS.

014.THANH HÀ - TRỌNG THỦY/ Ngày hội các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng// Tin tức.- Số 236.- Ngày 3/10/2016 - Tr.13

Trong 3 ngày, từ 1 - 3/10, tại tỉnh Lào Cai diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII - năm 2016.

Các đoàn nghệ thuật thuộc 8 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình, Lai Châu đã đem đến nhiều hoạt động đặc sắc của tỉnh và độc đáo của dân tộc đại diện như: Trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc; chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng: Dân ca, dân vũ, dân nhạc... Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển: Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”...

Bên cạnh là các hoạt động thể thao như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, tù Lu, việt dã, võ cổ truyền, còn có các hoạt động hội thảo, hội trại triển lãm và tái hiện lại một số phong tục văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc các tỉnh tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đánh giá: “Việc tổ chức Ngày hội sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn, gần gũi, củng cố tình đoàn kết các dân tộc, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổ quốc ta giàu đẹp, văn minh; quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc Việt Nam với các nước bạn bè quốc tế”.

015. MINH HIỂN/ Điện Biên cần đột phá trong phát triển du lịch// <http://baochinhphu.vn.-> Ngày 19/10/2016

Tỉnh Điện Biên cần có đột phá trong phát triển du lịch để phát huy tiềm năng nổi bật về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch biên giới.

Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên cần tổ chức quảng bá và xúc tiến du lịch một cách chuyên nghiệp hơn, sớm nâng cấp sân bay để tạo điều kiện kết nối du lịch. Chú trọng đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực làm du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Tỉnh Điện Biên cần làm tốt công tác quy hoạch, trong đó chú trọng quy hoạch ngành, lĩnh vực để khai thác tối đa lợi thế của Tỉnh về rừng, đất rừng, nguồn nước, tiêu khí hậu và đa dạng sinh học. Tăng cường liên kết phát triển với Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và các tỉnh trong vùng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, xúc tiến thương mại biên giới, phát triển thị trường gắn với chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.

Công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên cần nâng cao nhận thức, năng lực và trao quyền cho người dân trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Để xóa đói giảm nghèo bền vững phải chú trọng nâng cao dân trí, phát triển giáo dục đào tạo với các mô hình trường nội trú, bán trú dân nuôi...

Triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích phong trào khởi nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giao đất, giao rừng, để phát huy trách nhiệm của người dân trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và xóa đói giảm nghèo. Tăng cường khuyến nông, khuyến lâm và có giải pháp đột phá trong phát triển nông, lâm nghiệp để làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội; trong đó chú ý chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn.

Xây dựng bộ máy chính quyền và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để tình trạng gậy chậm trễ, khó khăn trong giải quyết thủ tục đầu tư của doanh nghiệp.

016. TUẤN NAM/ Nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm tại Sơn La, Điện Biên// uân đội nhân dân, Số 19938 Ngày 5/10/2016 - Tr.1+6

Sáng 4-10, Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ do đồng chí Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 9 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuy nhiên số vụ việc vi phạm có chiều hướng gia tăng. Cụ thể trên địa bàn đã xảy ra tổng cộng 2.219 vụ, tăng 380 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng đã điều tra xác minh làm rõ 2.178 vụ, xử lý 3.152 đối tượng. Riêng tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 713 vụ, 1.155 đối tượng (tăng 184 vụ, 269 đối tượng), thu giữ 38kg ê-rô-in, 25kg nhựa thuốc phiện, 99.876 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật và tài liệu khác. Trực tiếp kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại phường Chiềng Sinh - địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và có số lượng người nghiện ma túy cao, Trung tướng Lê Chiêm yêu cầu các lực lượng cần tăng cường trao đổi thông tin, triển khai các đợt tấn công trấn áp tội phạm, làm sạch địa bàn.

Làm việc với Bộ CHQS và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trong buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác đã tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các lực lượng để có cơ sở nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó, cấp thiết nhất là những nội dung liên quan đến kiện toàn, bổ sung hành lang pháp lý, quy chế phối hợp giữa các lực lượng để có giải pháp tối ưu ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm. Trung tướng Lê Chiêm đề nghị các lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng trên các tuyến biên giới, phối hợp cùng lực lượng Công an khẩn trương khảo sát địa bàn, báo cáo ban chỉ đạo để có hướng bổ

sung, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, vũ khí, trang thiết bị cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

017. TUẤN ANH – TRẦN XUÂN/ Nổ súng thị uy, bắt gọn mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán gần 1.400 bánh heroin// Công an nhân dân.- Số 4091.- Ngày 8/10/2016 - Tr.5

Chiều 7-10, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Đối tượng là Giàng Bia Dính (tức Giàng La Dính), SN 1970, trú tại bản Pu Cai, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, là một trong 8 đối tượng cộm cán đã bị lực lượng Công an tỉnh Điện Biên truy tố vào năm 2015, nhưng Dính và 2 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định truy nã ngày 1-11-2015 về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với Giàng Bia Dính.

Trước đó qua xác lập chuyên án, Công an Điện Biên đã bắt, khởi tố 11 đối tượng, tạm giữ 7 chiếc xe, thu hơn 3 tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kê biên 1 ngôi nhà 3 tầng ở TP Điện Biên Phủ, 1 trang trại 16 ha ở tỉnh Hà Giang. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua bán, vận chuyển gần 1.400 bánh heroin. Đầu tháng 8-2016, nhận được tin báo của quần chúng, thời gian gần đây Dính thường xuyên xuất hiện tại lán nương của gia đình tại bản Pu Cai, xã Pu Nhi.

Vào hồi 11 giờ ngày 7-10, khi đối tượng Giàng Bia Dính đi tắm là thời điểm tốt nhất để bắt giữ đối tượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, lực lượng công an đã áp sát vòng vây.

Phát hiện Công an, Dính đã hung hãn chống trả quyết liệt nhằm tìm đường tẩu thoát nhưng lực lượng Công an đã chế. Trong quá trình bắt giữ Giàng Bia Dính, nhiều người dân bản là anh em, họ hàng với đối tượng đã bao vây, dùng gậy, ném đá cản trở, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Hiện Công an huyện Điện Biên Đông đang tiến hành điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh theo thẩm quyền.

018. CHU QUỐC HÙNG/ Bắt đối tượng mang súng đi vận chuyển ma túy// Gia đình và xã hội.- Số 121.- Ngày 7/10/2016 - Tr.16

Ngày 5/10, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang Vũ A Phòng, sinh năm 1982, trú tại bản Sơn Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép 3 bánh heroin và 1.600 viên ma túy tổng hợp.

Theo thông tin từ Phòng phòng chống ma túy - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, thực hiện chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị đã tổ chức trình sát, theo dõi các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 5/10, khi đối tượng Vừ A Phồng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy về đến địa điểm ngã ba Pha Châu, bản Sơn Tổng, Ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ đối tượng.

Khi bị bắt giữ, ngoài số ma túy trên, đối tượng trên còn mang theo 1 khẩu súng ngắn cùng 119 viên đạn, 1 điện thoại di động. Qua đấu tranh khai thác, Vừ A Phồng khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Chuyên án đang được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

019. TRƯỜNG LONG/ Bắt 2 đối tượng ở Điện Biên, thu 18 nghìn viên ma túy tổng hợp// Công an nhân dân.- Số 4105.- Ngày 22/10/2016 - Tr.2

Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu một số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều tài sản có liên quan.

Sau một thời gian xác minh lập chuyên án để đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy, khoảng 22h ngày 19-10, tổ công tác gồm Công an thị xã Mường Lay chủ trì, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Na Lay, thị xã Mường Lay đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy theo hướng Điện Biên – Lai Châu. Tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra hành chính. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy vào rừng.

Sau nhiều giờ huy động các lực lượng tiến hành vây bắt, truy lùng theo dấu vết nóng, lực lượng công an đã bắt hai đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là: Sùng Tín Pao (SN

1991), HKTT thôn Sín Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và Vàng Quang Dê (SN 1968), HKTT thôn Lũng Án Chỏ, xã Dìn Chín, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tang vật thu giữ gồm 18 nghìn viên ma túy tổng hợp, 50 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

020. TUẤN ANH – TRẦN XUÂN/ Kịp thời ngăn chặn kẻ quần mìn tự chế quanh bụng để giết cả nhà vợ// Công an nhân dân.- Số 4087.- Ngày 4/10/2016 - Tr.8

Ngày 3-10, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết, Công an huyện này vừa kịp thời ngăn chặn 1 vụ thảm sát đối với một gia đình trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nạ Văn No (SN 1974, trú tại bản Huồi có, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông) về hành vi giết người. Theo đó, do nhiều lần bị Nạ Văn No đánh đập, đe dọa giết nên chị Lò Thị Bun (SN 1994, người dân tộc Thái, là vợ của No) đã bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ tại bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ngày 12-9, với ý định nếu không thuyết phục được vợ quay về nhà ở với mình, No sẽ dùng mìn

tự chế đe dọa, giết cả gia đình nhà vợ. Để thực hiện hành vi này, No đã mang 2 quả mìn tự chế đến cất giấu tại gầm sàn nhà của bố, mẹ vợ.

Rất may, gia đình chị Lò Thị Bun đã phát hiện vụ việc và giấu hai quả mìn ra vị trí khác. Sau khi không thuyết phục được chị Bun, đối tượng đến chỗ giấu mìn để kích nổ giết cả nhà vợ nhưng không thấy nên đã ra về.

Sau vụ việc, gia đình chị Bun và quần chúng nhân dân đã trình báo với Công an huyện Điện Biên Đông. Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ hai quả mìn tự chế của No.

Xác định, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng manh động, tuy nhiều lần được người thân và chính quyền địa phương nhắc nhở, khuyên ngăn nhưng No vẫn giữ bản tính hung hãn, nuôi ý định giết vợ nên Công an huyện Điện Biên Đông đã cử lực lượng bảo vệ gia đình chị Bun, đồng thời theo dõi sát di biến động của đối tượng.

Đến 14h, ngày 26-9, sau khi uống rượu, Nạ Văn No mang theo 1 quả mìn tự chế quấn quanh bụng của mình rồi đi đến nhà bố mẹ vợ với ý định thuyết phục vợ quay về nhà lần cuối, nếu không về sẽ kích nổ mìn tự sát và giết luôn những người bên gia đình nhà vợ.

Tuy nhiên, bằng một số biện pháp nghiệp vụ, mọi diễn biến, hoạt động của No đều được lực lượng Công an huyện Điện Biên Đông kiểm soát. Khi đối tượng cách nhà bố mẹ vợ khoảng 20m, No đã bị lực lượng trinh sát Công an huyện Điện Biên Đông khống chế, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

021. D.N/ Trẻ thấp còi vì đói nghèo, tảo hôn, hôn nhân cận huyết// Pháp luật Việt Nam.- Số 277.- Ngày 3/10/2016 - Tr.7

Theo số liệu Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế, 24,6% trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Tỷ lệ này có sự khác biệt giữa các vùng miền, cao nhất là khu vực Tây Nguyên, tiếp đến là vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vẫn còn cao và đây cũng là một trong những khía cạnh của Kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 vừa được Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê công bố cuối tháng 9.

10 trẻ em thì có 4 trẻ mắc bệnh hoặc bị suy dinh dưỡng

Tháng 10/2014, trong chuyến công tác của Bộ Y tế tại Trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kết hợp với đoàn Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã khám chữa bệnh cho trên 600 lượt người, trong đó có 280 em. Số liệu thống kê từ đợt khám chữa bệnh này giúp phác thảo sơ bộ mô hình bệnh tật trẻ em tại nơi đây nhằm phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phù hợp cho tỉnh biên giới Tây Bắc này. Thống kê cho thấy, trong số 280 trẻ được khám đợt này có 60% khỏe mạnh, 30% mắc các bệnh về đường hô hấp và 10% bị suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân. Mường Nhé là huyện xa nhất của Điện Biên,

cũng là địa danh ngã ba biên giới, giáp Lào và Trung Quốc. Địa hình ở đây chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở y tế còn thiếu thốn. Như vậy, cứ 10 trẻ em thì có 4 trẻ mắc bệnh hoặc bị SDD.

Con số này cũng phần nào nói lên tình trạng lo ngại của sức khỏe trẻ em miền núi hiện nay. Theo số liệu Viện Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Y tế, 24,6% trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi bị SDD thể thấp còi. Tình trạng SDD thể nhẹ cân tính theo chỉ số giữa cân nặng với tuổi giảm 0,4% vào năm 2015 so với năm 2014, SDD thể thấp còi tính theo chỉ số giữa chiều cao và tuổi giảm là 0,3%. Tỷ lệ này có sự khác biệt giữa các vùng miền, cao nhất là khu vực Tây Nguyên, tiếp đến là vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều gia đình cuộc sống khó khăn, bữa ăn hàng ngày rất đạm bạc nên trẻ em bị thiếu chất ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, khi trẻ sinh ra lại không được ăn uống đầy đủ chất nên hay ốm, suy nhược cơ thể dẫn tới còi cọc, chậm lớn. Thêm vào đó, những ông bố, bà mẹ trẻ ở vùng cao lại thiếu kiến thức, kỹ năng chăm sóc con, vì vậy càng làm cho trẻ bị SDD nặng hơn. Khi trẻ SDD thì sức đề kháng sẽ kém và dễ bị bệnh tật tấn công.

4 trường hợp thì có 1 trường hợp tảo hôn

Ngày 29/9, Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê đã công bố Kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2015. Theo đó, dân số cả nước năm 2015 là 91,71 triệu người; trong đó người DTTS là 13,39 triệu người. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 của hộ DTTS là 23,1%; cao hơn 3,3 lần so với mức chung cả nước là 7,0%. So sánh với số liệu cả nước từ kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ ngày 1/4/2014 cho thấy điều kiện sống của đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn.

Hộ DTTS ở nhà tạm chiếm đến 15,3%; cao hơn so mới mức 9,6% của cả nước. Có khoảng 28% hộ DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh, thấp hơn đáng kể so với trung bình cả nước là 71,4%. Vẫn còn hơn 1/4 số hộ DTTS chưa được tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân tháng một nhân khẩu hộ DTTS năm 2015 khoảng 1,16 triệu đồng; chỉ bằng khoảng 41,5% so với mức 2,8 triệu đồng/người của cả nước.

Các con số về hôn nhân gia đình của Kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015 cho thấy tỷ lệ tảo hôn còn khá cao, cứ 4 trường hợp thì có 1 trường hợp là tảo hôn. Tỷ lệ người DTTS kết hôn cận huyết thống cũng khá cao, với mức trung bình chung là 6,5 phần nghìn trong đó nhiều nhất là dân tộc Mạ, Mảng, Mnong... Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ em DTTS phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Được biết, Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm cải thiện sức khỏe trẻ em DTTS như Chương trình mục tiêu quốc gia về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em ở vùng cao; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025”. Tuy nhiên, những chính sách này đã và đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Đơn cử như Chương trình mục tiêu quốc gia về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em ở vùng cao gặp khó khăn vì thiếu cán bộ y tế chuyên khoa sản - nhi tuyến huyện; thiếu trang - thiết bị, dụng cụ cho chăm sóc bà

mẹ, trẻ sơ sinh; vẫn còn những tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và vệ sinh môi trường... Hay với vấn đề hôn nhân cận huyết thì “bên cạnh đó là sự nghèo đói, hạn chế hiểu biết về pháp luật; cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở một số nơi thiếu kiên quyết, chưa thực sự quan tâm đến gia đình, cộng đồng, chưa chú trọng đúng mức đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết sống” như nhận định của ông Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc...

022. TƯỜNG KHA/ Hướng về biên giới, hải đảo// Tiền phong.- Số 287.- Ngày 13/10/2016 - Tr.7

Ngày 12/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ công bố chương trình an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) với nhiều công trình hướng về biên giới, hải đảo.

Từ năm 2013 đến nay, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Đoàn đã xây dựng được 27 điểm “Nhà bán trú cho em” với 54 phòng bằng phương pháp xây nhà lắp ghép; 16 điểm “Trường đẹp cho em” trong đó 12 điểm xây bằng phương pháp nhà xây gạch; 4 điểm xây bằng phương pháp nhà lắp ghép tại Đảo Bạch Long Vỹ, Đảo Hòn Chuối và hai điểm trên Nậm Pồ, Điện Biên. Tất cả kinh phí huy động xã hội hóa.

Trong năm 2016, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã ký hợp tác với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý nhà giáo – Bộ GD&ĐT triển khai xây dựng “Nhà bán trú cho em” và “Trường đẹp cho em”. Dự kiến sẽ xây dựng 20 điểm “Nhà bán trú cho em” và 60 điểm “Trường đẹp cho em” tại 18 tỉnh trên cả nước; xây dựng 200km đoạn đường “Thắp sáng đường quê” và 6.800 cột đèn chiếu sáng tại 20 tỉnh. Đây là những hoạt động an sinh xã hội được Hội LHTN Việt Nam tập trung triển khai với mong muốn mang đến điều kiện học tập tốt hơn dành cho những em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Phát biểu tại lễ, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới T.Ư Hội sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị cho chương trình xây dựng “Nhà bán trú cho em” và “Trường đẹp cho em”; tạo điều kiện sinh hoạt, học tập cho các em học sinh xa nhà; hỗ trợ, tạo động lực khuyến khích tinh thần, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; giảm tỷ lệ bỏ học và các nguy hiểm trong mùa mưa lũ.

023. SỸ ĐIỀN/ “Gieo chữ” trên non cao// Giáo dục & thời đại.- Số đặc biệt giữa tháng (số 248).- Ngày 15/10/2016 - Tr.17

Mới đó là mà đã hơn 10 năm, thầy giáo trẻ Lò Văn Ngọc gắn bó với vùng đất khó Nậm Pồ (Điện Biên) để “gieo chữ”. 10 năm với biết bao kỷ niệm vui, buồn về tình thầy, trò và bà con dân bản. Song trên hết là cho thầy những trải nghiệm thú vị và giúp thầy trưởng thành hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Quyết rời phố lên rừng

Sinh năm 1983, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, chàng thanh niên với dáng vẻ thư sinh Lò Văn Ngọc - người thành phố “chính hiệu” đã quyết định xa rời cuộc sống phồn hoa nơi đô thị để đến với vùng đất khó. Năm 2005, thầy “khăn gói quả mướp” một mình tìm đến trường Nà Hỳ, cách thành phố hơn một trăm Kilomet. Mất gần một ngày mới đến được nơi cần đến, ấy vậy mà lúc đến nhận trường, nhận lớp, thầy không tin vào mắt mình bởi đó là những gian nhà lụp sụp được làm bằng tranh tre, nứa lá, vách đất.

Thầy còn nhớ như in sau ngày nhận lớp, thầy được giao đến một bản cách điếm trường chính hàng chục kilomet đường rừng để vận động học sinh đến trường. Vừa “Chân ướt, chân ráo” nhận nhiệm vụ, cộng thêm địa hình phức tạp, toàn rừng với núi, ngôn ngữ thì bất đồng nên thầy không thể hình dung hết đường đi. May sao, gặp được một người dân tốt bụng, họ biết nói tiếng Kinh nên chỉ đường dẫn lối cho thầy. “nhờ bác nông dân đó mà tôi có thêm kinh nghiệm đi đường rừng để đến các thôn bản: Đầu tiên, là nên chọn đi theo đường mòn, tiếp đến là cứ theo dấu chân trâu, bò mà lần theo, kiêu gì cũng đến được bản làng của người dân tộc” – thầy Ngọc chia sẻ. Lần khác, thầy đi cùng với một đồng nghiệp vào bản, đi đến một khe suối thì trời đổ mưa, nước đổ về rất nhanh, trong thoáng chốc đã ngập ngang người. Vậy là cả thầy và đồng nghiệp tìm mọi cách để thoát thân, cũng may gặp được một người dân trợ giúp nên cả hai đều thoát nạn. “Thế mới biết, hành trình “gieo chữ” ở vùng cao thật lắm gian nan nhưng con đường để đến với con chữ của các em cũng muôn nỗi nhọc nhằn” – thầy Ngọc bộc bạch.

Gian nan đến trường

Cũng theo thầy Ngọc, khổ nhất là các em học sinh, đến được trường đã vất vả rồi, nhưng việc học cũng muôn vàn khó khăn. Ở những lớp học tuềnh toàng, thiếu thốn đủ bề này, mùa hè thì oi bức vì không có điện, có quạt; mùa đông thì rét tê tái, còn gặp phải trời mưa thì khổ không nói hết. Lúc ấy chỉ còn cách là cả thầy và trò túm tụm lại để tránh mưa hắt, gió lùa; sách vở, quần áo bị ẩm ướt và dơ bẩn. “Quả thật, thời gian đầu tôi rất nản vì ở đây khó khăn quá. Nhưng nhìn các em, em nào em nấy đều hồn nhiên, vô tư, trong sáng và rất “khát chữ” nên mình không cảm lòng được và quyết định ở lại bám trường, bám lớp” – thầy Ngọc chia sẻ.

Một năm sau thầy được điều động sang xã Nà Khoa để dạy học. Ở đây khó khăn không khác gì ở Nà Hỳ. Học sinh toàn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc H'Mông. Trình độ dân trí còn hạn chế, nên nhiều em học hết lớp 7, lớp 8 đã nghỉ học để lấy vợ, lấy chồng. “Nhất là thời điểm sau Tết, giáo viên chúng tôi khá vất vả để vận động các gia đình cho con tiếp tục việc học. Nhiều gia đình đồng ý nhưng chỉ cho con trai đi học, còn con dâu phải ở nhà để làm nương” – thầy Ngọc chia sẻ và cho biết: Giờ đây, tình trạng này không còn nhiều nhưng lúc nào giáo viên trong trường cũng phải sẵn sàng tâm thế để vận động phụ huynh không cho con em nghỉ học giữa chừng. “Niềm vui lớn nhất của giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số là mong sao các em không bỏ trường, bỏ lớp” – thầy Ngọc tâm sự.

Niềm vui của giáo viên vùng khó

Được biết, hiện nay thầy Ngọc đã được luân chuyển về Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Chà Cang (Nậm Pồ, Điện Biên) và những điểm trường mà thầy đã từng trải qua cũng đã và đang được kiên cố hóa trường lớp. Song chính những năm, tháng công tác ở vùng khó đã cho thầy nhiều bài học quý về tình thầy trò, tình đồng nghiệp và tình cảm của bà con dân bản.” Thầy cho biết: Ngày 20/11 của giáo viên vùng cao thường không có hoa tươi, không có quà bánh nhưng món quà lớn nhất mà các thầy, cô có được là chữ TÌNH. “Xúc động làm sao, khi được các em tặng một bó hoa rừng, càng cảm thấy ấm áp khi nhận được lời chúc mừng của phụ huynh, bởi như thế là họ đã biết quan tâm đến sự học của con em mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mọi người gắn kết, yêu thương” – thầy Ngọc tự hào kể.